

ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๙๐



สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง การเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์ LAD CLASS ฟรี เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนในยุคชีวิตวิถีใหม่
เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ และท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๑๒๕๓๐๑๖๖

ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้มีผลกระทบต่อระบบการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนทั่วประเทศ จึงได้พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มที่รวบรวมสื่อการสอนตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อเป็นการวางพื้นฐานคิดขั้นสูงเชิงระบบแบบ Active Learning ส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน และมาตรฐานการเรียนออนไลน์รูปแบบใหม่ที่สามารถสร้างห้องเรียนได้จริง ตามสไตล์ครูผู้สอน กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนด้วยสื่อ โดยได้รวบรวมไว้ในคลังสื่อของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) พร้อมให้ครูเลือกใช้อย่างหลากหลาย โดยครูสามารถจัดการเรียนการสอนให้ก้าวทันกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ประกอบด้วย: หนังสือเรียน และคู่มือครู ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น, PowerPoint ใช้ประกอบการเรียนการสอน, แผนการจัดการเรียนรู้, บทเรียนออนไลน์ (ระดับประถมศึกษา), และวิดีโอการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้กระบวนการ GPAS ๕ Steps (ระดับมัธยมศึกษา) ซึ่งสามารถเข้าดูได้ที่ www.iadclass.com รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้ จึงขอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารสถานศึกษา/ครู ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พิจารณาดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสาโรจน์ ไชยมาตร)
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร./โทรสาร ๐ ๗๕๖๑ ๑๘๘๘



สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกระบี่

เลขที่ 003876

วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๔

เวลา



ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๑๒๕๓

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) แจ้งว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้มีผลกระทบต่อระบบการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนทั่วประเทศ จึงได้พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มที่รวบรวมสื่อการสอนตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อเป็นการวางพื้นฐานคิดขั้นสูงเชิงระบบแบบ Active Learning ส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน และมาตรฐานการเรียนออนไลน์รูปแบบใหม่ ที่สามารถสร้างห้องเรียนได้จริง ตามสไตล์ครูผู้สอน กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ด้วยสื่อ โดยได้รวบรวมไว้ในคลังสื่อของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) พร้อมให้ครูเลือกใช้อย่างหลากหลาย โดยครูสามารถจัดการเรียนการสอนให้ก้าวหน้ากับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ประกอบด้วย : หนังสือเรียน และคู่มือครู ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น, PowerPoint ใช้ประกอบการเรียนการสอน, แผนการจัดการเรียนรู้, บทเรียนออนไลน์ (ระดับประถมศึกษา), และวิดีโอการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้กระบวนการ GPAS 5 Steps (ระดับมัธยมศึกษา) ซึ่งสามารถเข้าดูได้ที่ www.iadclass.com รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้ จึงขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารสถานศึกษา/ครู ทราบต่อไปด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๐๓

โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๒๑๘

